

ชัยมงคล

ปีที่ 12 ฉบับที่ 290 ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2548

ราคา 10 บาท

ค.ร.น.ประชุมสร.เสมอ

กคยทลวง

โดยหลวง

ต่อจากหน้า 1

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่า “คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่จะใช้อำนาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งมิได้วันแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง “โดยจะมีการประชุมนัดแรกหลังพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงในวันที 11 มกราคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นายเสริมชัย กิตติรัตน์ ไพบูลย์ เปิดเผยว่าทางหอการค้าได้เสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาไปหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องนิคมอุตสาหกรรมนั้น แม้ว่าทางคณะรัฐมนตรีให้มีการทบทวนเรื่องสถานที่ตั้งที่ อ.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสนไปแล้ว แต่ทางคนก็ยังอยากให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นที่จังหวัดเชียงรายอีก เนื่องจากเป็นความจำเป็นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนจะต้องมีภาคอุตสาหกรรมด้วย จึงจะทำให้เขตเศรษฐกิจมีความสมบูรณ์และจ.เชียงรายยังขาดอยู่อีกเพียงด้านเดียวคือนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเชียงรายมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทุกด้าน ด้านการเกษตร ท่องเที่ยว การค้าและบริการตลอดจนอุตสาหกรรม และขณะนี้พื้นที่ที่คนเห็นว่ามีความเหมาะสมอีกพื้นที่หนึ่งคือบริเวณกิ่งอ.คอยหลวง เนื่องจากนายรินทร์ พานิชกิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเคยสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ไว้แล้วว่ามีประมาณ 6,000 ไร่ที่สามารถจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ แต่ทำไมกคย.จึงไม่พิจารณาที่ตรงนี้ในขณะนั้น คนก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยแล้ว

จากความคิดดังกล่าวได้รับการขานรับจากประชาชนในพื้นที่ทันทีโดยนายสว ย ศรีพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นายชั้น เชียงตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นางศรีคำ แก้วเซ ประธานแม่บ้านหมู่ 1 และนางชั้นแก้ว บุญกันธา ประธานแม่บ้านหมู่ 2 ต.โชคชัย กิ่ง อ.คอยหลวง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีนิคมอุตสาหกรรมขึ้นที่กิ่งอ.คอยหลวง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมาสำรวจที่ดินบริเวณต.หนองป่าก่อและต.ปงน้อยกิ่ง อ.คอยหลวง ไว้แล้วมีที่ดินมากมายและอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือเชียงแสนที่จะสร้างใหม่ด้วย “เพียง 20 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นการคมนาคมก็สะดวก หากมีนิคมเกิดขึ้นที่นี้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานกันไกลๆที่อื่นอีกแต่ไม่ทราบว่าจะทำไม่ถึงเจียบхайไป”

ชาวบ้านขานรับและแสดงความสงสัยที่กนอ.จะเลือกเฉพาะที่เชียงแสนในขณะนั้น อย่างไรก็ตามทางกรมเมืองมีข่าวว่าจะให้ย้ายไปเชียงของอีกแล้วเนื่องจากจะให้ขายสำเร็จนิคม ที่พรรคไทยรักไทยไม่สามารถส่งลงสมัครส.ส.ในบัญชีรายชื่อได้ไปจุดเล่นนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดใหม่แทน